

Source :

ผู้จัดการรายวัน

60376137

Date : 21 พ.ย. 2560

Page : ๘

No :

มีคนฝากเตือนมา ขอให้ช่วยสะกิดนักลงทุนรายย่อย รมัตระวัง
หุ้นพลังงานทางเลือก ประเภทโซลาร์เซลล์บางตัว เพราะมีพฤติกรรมสร้าง
ข่าวและสร้างภาพกระตุ้นราคาหุ้น

ผู้ประสงค์ดีรายนี้ไม่ได้ระบุว่า หุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกตัวไหนเป็น
หุ้นอันตราย เพียงแต่เล่าพฤติกรรมการสร้างภาพให้ฟังคร่าวๆ

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพลังงานทางเลือกแห่งนี้ เข้าพื้นที่โรงงานไว้
จำนวนหลายพันตารางเมตร โดยก่อนหน้าออกข่าวโครงการลงทุนโซลาร์
เซลล์ โดยระบุว่า อยู่ระหว่างเจรจากับนักลงทุนต่างประเทศ

แต่เวลาผ่านไปนับปี พื้นที่เช่าไว้มีแต่ความว่างเปล่า ไม่ได้ถูกนำไป
ใช้ประโยชน์ทางการค้า การผลิตหรือประกอบธุรกิจแต่อย่างใด โดยยัง
คงสภาพความรกร้างว่างเปล่า แต่กลับออกข่าวจะมีนักลงทุนต่างชาติเข้า
มาร่วมทุนกิจตลอดเวลา

แม้จะไม่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เช่าไว้ แต่บริษัทพลังงานทางเลือก
แห่งนี้ จ่ายค่าเช่าโดยไม่ติดค้าง ซึ่งผู้บริหารบริษัทคงไม่ได้ให้ความสำคัญ
กับรายจ่ายค่าเช่าเท่าใด แต่มุ่งหาวิธีการกระตุ้นราคาหุ้น เพื่อหาผลตอบแทน
จากส่วนต่างราคาหุ้นมากกว่า

หุ้นพลังงานตัวนี้เป็นหุ้นร้อน ราคาถูกจุดพลุเป็นช่วงๆ ผู้บริหาร
บริษัทสร้างข่าวขยายโครงการลงทุนเป็นระยะๆ

หุ้นพลังงานทางเลือกส่วนใหญ่ ผู้บริหารบริษัทมักขี้คุย ขยันให้ข่าว



หุ้นพลังงาน “จอมปลอม”

และสร้างข่าวเกี่ยวกับการลงทุน กระตุ้นราคาหุ้นแทบตลอดทั้งปี

ส่วนนักลงทุนนิยมตามแห่แก๊งทำไรหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือก ทั้งที่
หลายบริษัทต้องตายซากคากระดาน

และอีกหลายบริษัทขาดฝันอนาคตการเติบโตอย่างสดใส ขยายการ
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า ซื้อโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งใน
และต่างประเทศเป็นว่าเล่น แต่ผลประกอบการกลับย่ำแย่

ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือก เป็นราคาที่ซื้ออนาคตทั้งสิ้น และถ้า
พิจารณาปัจจัยพื้นฐานปัจจุบัน ค่าพี/อี เรโซจะอยู่ในระดับสูง แต่เพราะ
ผู้บริหารบริษัทไม่เก่ง และมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือมาร์เกตติ้งช่วย
เชียร์อีก หุ้นกลุ่มพลังงานจึงเป็นกลุ่มหุ้นติดกระแสนิยม

แม้ราคาจะแพง แต่นักลงทุนยังเข้าไปเล่น เพราะถูกทำให้เชื่อว่า หุ้นกลุ่มนี้อากาศสดใส ทั้งที่ล้มพับ ทำให้นักลงทุนย่อยยับไปแล้วหลายบริษัท

สำหรับหุ้นกลุ่มพลังงานตัวอันตรายที่ผู้ปรารถนาดีฝากเตือนมา โดยผู้บริหารบริษัทเป็นนักสร้างภาพ มีแต่โครงการลงทุนจอมปลอมนั้น จะเป็นหุ้นพลังงานตัวใด นักลงทุนไม่ต้องสืบเสาะหา ไม่ต้องคาดเดาให้เสียเวลา

เพราะเบาะแสที่ให้มาไม่มากพอที่จะระบุได้ว่า หุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกบริษัทใดเป็นตัวอันตราย

แต่นักลงทุนป้องกันตัวเองได้ โดยระมัดระวังเล่นหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกทุกตัว จะลงทุนตัวไหน ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ดูพฤติกรรมหุ้นแต่ละตัวให้ละเอียด เพราะหุ้นพลังงาน "จอมปลอม" ไม่น่าจะมีเพียงตัวเดียว

หุ้นพลังงานทางเลือกตัวไหนไม่น่าไว้วางใจ อย่าเข้าไปเล่น เท่านั้นก็ปลอดภัย

ความจริงหุ้นจอมปลอม มีอยู่เต็มไปหมดในตลาดหุ้น ไม่เฉพาะกลุ่มพลังงานทางเลือกเท่านั้น

แต่นักลงทุนบางคน ชอบทำตัวเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อน ชอบ "ลองดี" กับหุ้นจอมปลอม และต้อง เจ็บตายไปไม่รู้เท่าไร.